



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ  
หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

.....

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยรับสมัครเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติ  
ของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ  
แนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หากไม่ไป  
เข้ารับการคัดเลือกตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

#### การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์ <https://sec-plkutt.go.th/> เมื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส.ต.ต.

(นายดล นพเคราะห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ที่	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวจิตติวา วุฒิทา	สังคมศึกษา	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและ การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ
๐๑	นางสาวลัดดาวัลย์ สีดา	ชีววิทยา	เจตคติ และอุดมการณ์ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

